

อุทาหรณ์สอนครู



พูดดีเป็นศรีศักดิ์

ดร.โสภิต วณิชย์ถนอม
นิติกร ศจร.สระแก้ว

ข้าราชการครูต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบร้อย การพูดไม่สุภาพนอกจากทำลายมิตรแล้วยังถูกลงโทษทางวินัย

อุทาหรณ์ นางสาวแดง ตีมีสุราในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน เมื่อเมาสุราแล้วส่งเสียงดังสร้างความรำคาญแก่เพื่อนบ้านใกล้เคียง บางครั้งยังปรากฏอาการเมาอยู่บ้าง และใช้วาจาไม่สุภาพกับเพื่อนครู แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับเพื่อนครูและนักเรียนถูกลงโทษตัดเงินเดือน **นายรงค์** เมื่อผู้บังคับบัญชาได้สำรวจหนี้สินของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่พอชำระหนี้สิน มีจำนวน ๒๔ ราย ทำให้หนี้ที่จะต้องหัก ณ ที่จ่ายมากกว่ารายได้ประจำเดือน ผู้บังคับบัญชาได้แจ้งให้ผู้ค้างชำระหนี้นำไปชำระกับสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีข้าราชการมีเงินเดือนเหลือไม่พอชำระหนี้ให้ทราบล่วงหน้า และแจ้งไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมิให้บุคคลทั้ง ๒๔ ราย ได้รับอนุมัติให้กู้เงินฉุกเฉิน นายรงค์เป็นผู้หนึ่งที่มีรายชื่อรวมอยู่ใน ๒๔ ราย เกิดความไม่พอใจผู้บังคับบัญชาที่ทำให้ตนเสียหาย วันต่อมา นายรงค์อยู่ในอาการเมาสุรา ได้ขับซี้รถจักรยานยนต์ไปที่บ้านพักของผู้บังคับบัญชา ร้องต่อผู้บังคับบัญชาด้วยถ้อยคำหยาบคาย เมื่อค่าเสร็จก็ขับซี้รถไปแล้วขับซี้รถย้อนมาร้องต่อทำทนายอีกรวม ๓ ครั้ง ถูกลงโทษตัดเงินเดือน **นายธวัช** ได้ตีมีสุรามึนเมามาปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อมาเวลาพักเที่ยง ขณะคณะครูจะรับประทานอาหารร่วมกันนั้น นายธวัชได้พูดกับผู้อำนวยการโรงเรียนว่า “มีต้มไก่แล้วหาเหล้าหาเบียร์มากินเถอะ” ผู้อำนวยการโรงเรียนยังไม่ทันพูดอะไร มีครูคนหนึ่งได้พูดขึ้นว่า “ผู้อำนวยการโรงเรียนเคยเตือนหลายครั้งแล้วในที่ประชุมว่าไม่ให้ดื่มเหล้าในเวลาราชการ จำไม่ได้หรือ” นายธวัชจึงพูดว่า “กินแค่นี้จะเป็นอะไรอย่ามายุ่งหลาย” ผู้อำนวยการโรงเรียนจึงพูดว่า “การดื่มเหล้าในเวลาราชการมีความผิดมาก” นายธวัชจึงพูดว่า “มันจะผิดแค่ไหน กูอยู่มาหลายโรงเรียนแล้ว กูกินมาหลายโรงเรียนแล้ว ไม่มีใครกล้าทำอะไร” และได้พูดต่อไปอีกว่า “ผู้อำนวยการโรงเรียนไม่สปอร์ตขอกินแค่นี้ไม่ได้ไม่แน่จริง ตีกันไหม” ถูกลงโทษภาคทัณฑ์

อุทาหรณ์สอนครู การใช้คำพูดไม่เหมาะสมแก่กาลเวลา เป็นความผิดวินัยตามมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงต้องระมัดระวัง ดังที่สุนทรภู่สอนไว้ “ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์ มีคนรกรงถ้อย อร่อยจิต แม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตร จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
กลุ่มงานวินัยและนิติการ โทร.๐-๓๗๕๕-๐๒๔๕